



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
24 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 23 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,382 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 460 ราย รวมติดเชื้อสะสม 129,500 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย เสียชีวิตสะสม 776 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 167,502,603 ราย เสียชีวิต 3,477,590 ราย รักษาหาย 148,491,512 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ อังกฤษ** เผย ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์และแอสตราเซนเนกาครบ 2 โดส ป้องกันโควิดสายพันธุ์อินเดียได้เกือบเท่าสายพันธุ์อังกฤษ **สหรัฐฯ** CDC พบคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 ประเภท mRNA แต่ไม่ได้รับบัพยี่ห้อหรือยืนยันว่าเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีน ส่วนไฟเซอร์และโมเดอร์นายังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ **ออสเตรเลีย** ได้วัคซีนโควิดจากไฟเซอร์สัปดาห์ละ 2 ล้านโดส ตั้งแต่เดือน ต.ค.เป็นเวลา 13 สัปดาห์ **มาเลเซีย** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงเกือบ 7,000 คน **ฟิลิปปินส์** สร.ออกคำแนะนำประชาชนที่กังวลเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนว่า ทุกยี่ห้อผ่านการอนุมัติให้ใช้ฉุกเฉินจากอย.ฟิลิปปินส์แล้ว จึงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ขอให้ประชาชนเร่งฉีดวัคซีน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict

-โพสต์ข้อความว่า ใครที่ฉีดวัคซีนมาแล้วเกิดอาการ ตุ่มน้ำใส คัน ปวดแสบปวดร้อน ตามร่างกายคล้ายงูสวัด ให้ติดต่อแพทย์ เนื่องจากมีรายงานหลายที่ทั่วโลกว่า หลังจากฉีดวัคซีนโควิดทั้ง mRNA viral vector และวัคซีนเชื้อตาย พบผู้เกิดอาการงูสวัด ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแล้วไปกระตุ้น สามารถรักษาโดยกินยาต้านไวรัสได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Narongsak Thongkam โพสต์ข้อความว่า หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 มีอาการแขนขา ยกไม่ขึ้น จนต้องนอนรพ. แต่สปสข.ดูแลค่ารักษา อยากให้ทุกคนได้ฉีด

2.โควิด 19 สายพันธุ์แอฟริกา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า โควิด 19 สายพันธุ์แอฟริกาได้ มีแต่วัคซีน Pfizer ที่ใช้ได้ผล ตัวอื่นประสิทธิภาพลดลง และรัฐบาลเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือกยี่ห้ออื่นมาให้เพียงพอและครอบคลุมประชากร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, pptv,bangkokbiznews, thebangkokinsight, mcot)

-โฆษก ศบค.ชี้แจงกรณีพบโควิดสายพันธุ์แอฟริกา B.1.351 ในประเทศ 3 ราย ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รายที่ 1 ชาย อายุ 32 ปี ภรรยาเป็นชาวมาเลเซียลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศ ตรวจพบเชื้อ 4 พ.ค. ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกระจายไป 3 - 5 วง รวม 83 ราย จาการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัส 10 ราย พบ 3 รายเป็นสายพันธุ์แอฟริกา B.1.351

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ผู้พบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกา 3 ราย รพ.ตากใบได้รักษาจนหายป่วยกลับบ้านแล้ว ยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมได้ สายพันธุ์แอฟริกาที่พบในไทยใกล้เคียงกับที่พบในมาเลเซีย วัคซีนทุกชนิดยังมีความสามารถในการลดการเกิดอาการรุนแรงและลดอัตราการตายได้ ส่วนความสามารถในการกระจายของโรคใกล้เคียงกับสายพันธุ์อื่นที่พบในไทยและความรุนแรงของโรคไม่ได้มากกว่าปกติ

-ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มพันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI) รายงานการตรวจพบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาได้ จากตัวอย่างที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ว่า กรมควบคุมโรคได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมการระบาดในพื้นที่ และส่งตัวอย่างเชื้อมาตรวจรหัสพันธุกรรมที่ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ทั้งหมด 10 ตัวอย่าง 3 ตัวอย่างพบว่าเป็นสายพันธุ์แอฟริกาได้ อีก 7 ตัวอย่างจะตรวจวันที่ 24 พ.ค.นี้ โดย 3 ตัวอย่างที่เป็นสายพันธุ์แอฟริกาได้พบว่ามีที่มาจากแหล่งเดียวกัน ทำให้อยู่ในความสามารถที่จะควบคุมโรคได้

-สสจ.นราธิวาส เตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ป่วยรายแรกที่ปกปิดข้อมูล

-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย กรณีสำนักข่าวหนึ่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านออนไลน์ว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาที่เกิดขึ้นเป็นคลัสเตอร์ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง

3.โควิดสายพันธุ์อินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ, thebangkokinsight

-นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แนะนำศบค.ทบทวนบทบาททั้งการให้ข้อมูลที่ต้องเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรค และต้องบริหารจัดการวัคซีนเพื่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม เนื่องจากสายพันธุ์อินเดียสร้างความกังวลเรื่องความรุนแรงในการแพร่กระจายเชื้อ แม้พ. ยง กุรวรรณ

ประเด็นข่าว

รรณ ยังไม่ยืนยันว่าสายพันธุ์อื่นเดียรุนแรงกว่า แต่ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนามากกว่า 10 ปี ระบุว่าสายพันธุ์อื่นเดี่ยวแพร่เร็วกว่า จึงอยากให้รัฐบาลและ ศบค.เร่งชี้แจงข้อมูล รวมทั้งยืนยันว่าโควิด 19 สายพันธุ์แอฟริกาเข้ามาในไทยแล้วหรือไม่ และวัคซีนที่มีอยู่มีประสิทธิภาพป้องกันโรครอย่างไร

4.การระบาดในคลัสเตอร์ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ,มติชน) เว็บไซต์ (sanook, newtv, ch.7)

คลัสเตอร์ บ.แคลคอมพ์ จ.เพชรบุรี

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 เผย สธ.ค่อนข้างเป็นห่วงคลัสเตอร์นี้เพราะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีคนงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลายพันคน พบเชื้อไปแล้วจำนวนมาก และยังรอผลตรวจอีกมาก ในส่วนโรงงานไม่ค่อยน่าห่วงเพราะเป็นพื้นที่ปิด แต่ห่วงชุมชนรอบโรงงานอาจได้รับเชื้อ จึงต้องเร่งตรวจเชิงรุกให้มากและเร็วที่สุด เพื่อจำกัดวงของเชื้อ

-ล่าสุด จ.เพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 968 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 2,327 ราย

-2 พนักงาน บ.แคลคอมพ์ แอบโดยสารรถไฟกลับบ้านที่ อ.บางสะพานน้อย อสม.ในพื้นที่ทราบจึงตรวจสอบ พบติดเชื้อจึงนำไปรักษาที่รพ.บางสะพานน้อย พร้อมนำลูกชายและลูกสาวทั้ง 5 คน ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกับผู้ติดเชื้อไปกักตัวสังเกตอาการ

คลัสเตอร์ โรงงานอาหารกระป๋อง นิคมบางปู

-ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ และคกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.สมุทรปราการ แฉคลัสเตอร์ใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารทะเลบรรจุกระป๋องในนิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.เมือง มีพนักงานทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติรวม 1,240 คน ตรวจพบแรงงานกัมพูชาติดเชื้อ 1 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 105 ราย พบติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย จึงตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 369 ราย ส่งรักษาตามสิทธิ์ ส่วนพนักงานที่ไม่มีสิทธิการรักษาจะส่งเข้ารพ.สนาม

คลัสเตอร์ กทม. เพิ่ม 2 แห่ง

-โฆษก ศบค. ระบุ กทม.มีคลัสเตอร์เพิ่มมาอีก 2 แห่ง รวมเป็น 33 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์บางกะปิ เชื่อมโยงแคมป์คนงานก่อสร้างรามคำแหง และคลัสเตอร์สำเพ็ง ซึ่งเป็นคลัสเตอร์เดิมที่กำลังจะปิดเคส ที่เป็นห่วงคือแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงาน ขอให้ผู้ประกอบการดูแลคนงานที่ถูกบับเบิลแอนด์ซีล ช่วยส่งข้าวส่งน้ำ

5.ผลสำรวจ ปชช.ห่วงผลข้างเคียงวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกรณี “การฉีดวัคซีนโควิด 19” พบว่า ร้อยละ 57.41 พอจะมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ร้อยละ 29.32 รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือมากที่สุดคือ สธ. อสม. และหน่วยงานราชการ ร้อยละ 31.02 โดยเชื่อมั่นวัคซีนของบ.ไฟเซอร์มากที่สุด ร้อยละ 75.11 รองลงมาคือ โมเดอร์นา ร้อยละ 72.14 ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน ร้อยละ 59.64 โดยอยากให้กลุ่มแพทย์ชี้แจง ร้อยละ 67.74 และตัดสินใจว่าจะไปฉีดวัคซีน ร้อยละ 64.39 ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนยังกังวลมากเป็นอันดับหนึ่ง และเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนต่อวันมากขึ้น

6.ลารายชื่อปลดล็อกวัคซีนทางเลือก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-กลุ่มหมอไม่ทนระดมชื่อผ่าน Change.org กระตุ้น อภ.และสธ.ให้เตรียมแผนสำหรับวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4 เรียกร้องรัฐบาลปลดล็อกวัคซีนทุกยี่ห้อที่สามารถติดต่อได้ ยกเลิกการคุมอำนาจบริหารจัดการ หลังพบโควิด 19 สายพันธุ์อินเดียในไทย

7.วิจารณ์ป้ายชวนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-โลกออนไลน์แชร์ภาพป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีรูป นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. และ ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจ เขียนว่า “ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชีวิตปลอดภัย” โดยมีผู้วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตัวหนังสือบอกสถานที่ฉีดขนาดเล็กมาก แต่รูปคนมีขนาดใหญ่ ไม่มีข้อมูลที่ประชาชนควรทราบเพื่อเตรียมการฉีดวัคซีน รวมถึงช่องทางติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

8.รายงานการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, newtv

-ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดตลาดสดเทศบาลนครนนท์ - ตลาดสมบัติ ถึงวันที่ 7 มิ.ย. จ.ชลบุรี ปิดตลาดใหม่ชลบุรี 24-30 พ.ค. 2564 หลังพบผู้ติดเชื้อ 14 คน พ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งคนในครอบครัวมารอตรวจเชิงรุกด้วยรถพระราชทาน จ.ตาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจพบคนขับรถบรรทุกสินค้าชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ติดโควิด 19 อย่างน้อย 1 ราย เป็นชาวเมียนมา อายุ 34 ปี มีผู้เสี่ยงสูง 40 คน

9.แชร์ข้อมูลการขอรับวัคซีนสำหรับกลุ่มองค์กร

สื่อที่นำเสนอ : ไลน์

-มีการส่งต่ออินโฟกราฟิก เป็นภาพรพ.สธ. ระบุว่าองค์กรรัฐ-เอกชน ขอฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มได้ พร้อมมีภาพเอกสารหลักเกณฑ์การทำหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ต้องมีพนักงานขั้นต่ำ 500 คน/สถานประกอบการ แนบแผนที่บริษัท ผังสถานที่สำหรับใช้ฉีดวัคซีน บริษัทต้องจัดหาบุคลากรการแพทย์สำหรับฉีด หากไม่มีต้องระบุในหนังสือเพื่อขอให้กรมควบคุมโรคพิจารณาจัดหาบุคลากรการแพทย์ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และให้ส่งเอกสารทาง FAX เท่านั้น ไปที่หมายเลข 02 591 8391 และติดตามผลที่หมายเลข 02 590 3020

10.คลองเตยขายบัตรฉีดวัคซีน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงว่า ที่คลองเตยมีการขายบัตรคิวให้กับคนรวยที่ต้องการฉีดวัคซีน 3,000 บาท ล่าสุดวันที่ 21 พ.ค. พบว่าประชาชนติดโควิดรอ 5 วัน แต่ไม่มีรถไปรับและอยู่ใกล้คลัสเตอร์แคมป์คนงานหลักสี่ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารจัดการ วัคซีนที่จะฉีดให้ได้อย่างน้อย 100 ล้านโดสในเดือน ธ.ค. จะเป็นจริงหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนเข้ามา

11.เตือนห้ามรวมวัคซีนเหลือขวด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สมาคมเภสัชกรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ชี้แจงหลักเกณฑ์ทางวิชาการกรณีวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่ใช้ในไทย เป็นชนิดขวดละ 10 โดส การดูวัคซีนแต่ละครั้งให้ได้ปริมาณที่ฉีด 0.5 มล.ต่อโดส ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หลังจากฉีดครบจำนวนโดสที่ระบุในฉลากและเอกสารกำกับยาอาจมีวัคซีนเหลือบางส่วนในขวดซึ่งเป็นปกติ หากใช้กระบอกและเข็มฉีดยาแบบพิเศษอาจมีวัคซีนเหลือพอสำหรับการฉีดอีก 1 โดส แต่ต้องมั่นใจว่าปริมาณวัคซีนที่เหลือสามารถฉีดได้ 1 โดสจริง หากไม่พอต้องทิ้งวัคซีนที่เหลือในขวด ห้ามนำไปรวมกับวัคซีนที่เหลือในขวดอื่น เพราะอาจเกิดความเสี่ยงปนเปื้อน

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, ch7, thebangkokinsight, bangkokbiznews, sanook,)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ผลการดำเนินงานรพ.บุษราคัม มีระบบรับส่งต่อรวดเร็วเป็นไปตามแผน 9 วันแรก รักษาผู้ป่วยหายกลับบ้านได้ 33 ราย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ นำโดย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังพลจิตอาสากว่า 600 นาย และจนท.กรมป่าไม้ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบเตียงกระดาษและเครื่องนอนที่ได้รับบริจาค 1,080 เตียง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบริการเฟส 2 ในวันที่ 27 พ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, tnthailand

-ภญ.ศิริกุล เมธิวีรังสรรค์ รองผอ.อภ. เผย วัคซีนทางเลือกที่หือที่จะจัดหามาในช่วงแรกคือโมเดอร์นา ขณะนี้อยู่ระหว่างสมาคมรพ.เอกชนรวบรวมจำนวนความต้องการ เบื้องต้นสมาคมฯ คาดปริมาณสั่งซื้อ 5 ล้านโดส กำบังทบทวนจำนวนร่วมกันอีกครั้งก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-เพจเฟซบุ๊กหมอฟพร้อม รายงานผู้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มป่วย 7 โรค มีกว่า 7.7 ล้านรายแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv

-พ.จพร.คลองท่อม จ.กระบี่ โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า รถพยาบาลไปรับ ด.ญ. 2 ขวบติดโควิดจากบ้านมารักษา นื่องถึงขบวนพร้อมรอยยิ้มสดใส แต่ทำให้บุคลากรที่รอรับรู้สึกเศร้ากว่าทุกครั้ง เพราะต้องดูแลผู้ป่วยตัวเล็ก ๆ 14 วันนับจากนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand, pptv, สยามรัฐ, sanook, nationtv, innnews

-วันนี้ (24 พ.ค.) เวลา 08.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม มีกำหนดฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็ม 2 ที่สถาบันบำราศนราดูร ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าบันทึกภาพทำข่าว โดยจะเผยแพร่ภาพผ่านสำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาล

-เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข้อมูลว่า เตรียมฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน ต้นเดือน มิ.ย.นี้

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ โปสต์เฟซบุ๊ก แนะนำปุพรมฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาให้ครอบคลุมมากที่สุด ตามด้วยการกระตุ้นเข็ม 2-3 และศึกษาแนวทางสลับปรับเปลี่ยนชนิดหรือยี่ห้อของวัคซีน

-รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี ซึ่งนำร่องฉีดวัคซีนแห่งแรก เพราะผู้ต้องขัง 3,826 คน ไม่มีผู้ติดเชื้อ มีพยาบาล 12 คน ดำเนินการฉีด ซึ่งพยาบาล 1 คน จะฉีดได้ 250 คน

-จ.บุรีรัมย์ เปิดสนามข้างๆ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด ร่วมกับ รพ.บุรีรัมย์ มีพระสงฆ์-ประชาชนมารอรับการฉีดจำนวนมาก พบยอดลงทะเบียนผ่านระบบ Buriram IC แล้ว 406,000 คน

-กทม. เปิดบริการหน่วยฉีดวัคซีนนอก รพ.เพิ่มอีกแห่งที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

-ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับความสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกทม. จัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 ภาคสนาม ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เปิดทดสอบระบบการฉีดวัคซีนแก่บุคลากร อายุ 55 - 60 ปี 1,000 คน และจะทยอยฉีดวัคซีนให้บุคลากรอายุต่ำกว่า 55 ปี จนครบทุกคน ภายใน 26 พ.ค. นี้ จากนั้นทยอยฉีดกลุ่มนิสิตและประชาชนในเขตกทม.ตอนเหนือ ตามรอบโค้วตัววัคซีนที่จะได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

-รพ.กรุงเทพ แจ้งสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 จากการจัดสรรของรัฐ ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2564 มี 2 จุดที่รพ. กรุงเทพ และสยามพารากอน สวงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอฟพร้อมเท่านั้น ติดต่อได้ที่ COVID Center รพ. กรุงเทพ โทร. 02-308-7171 (4 คู่สาย) ในเวลาทำการ 08.00 - 17.00 น. กรณีเป็นผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้มีผู้ติดตาม/ผู้ดูแล 1 คน

-ผกก.ปทุมธานี เปิดใจหลังติดโควิด 19 ทั้งที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว 2 เข็ม ยืนยันถ้าไม่ได้รับวัคซีนอาการคงหนัก ขอให้ประชาชนเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ขณะนี้พ.สจ.นครราชสีมา ระบุ สามารถเกิดขึ้นได้เพราะวัคซีนต้องใช้เวลาร่างภูมิคุ้มกันหลายสัปดาห์

-ตำรวจสน.วังทองกลาง กทม. บุคลากรปาร์ตี้เกย์ ที่ร้านฟารอส 2 ชวาหน้า แอนด์ สปา ซ.รามคำแหง 21 เป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ 2 หลัง มี 30 ห้อง พบมีผู้เสียชีวิต 57 คน พบมีผู้เสียชีวิต 30 คน

-พิธีกร "เกลือ เป็นต่อ" รีวิวการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก โดยสนง.ปชส.จังหวัดอุดรธานี มอบให้แก่สื่อมวลชน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันของจังหวัด ระบุไม่ว่ายี่ห้อไหนยี่ห้อไหนดีและเต็มใจฉีด

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ก้าวท้าใจ Season 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, ChiangmaiNews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยผลการดำเนินงานโครงการ ก้าวท้าใจ Season 3 พิสูจน์ 100 วัน 100 กิโลเมตร ที่สะสมระยะทางและระยะเวลาทั้ง 8 ประเภทกีฬา ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 8 มิ.ย. 2564 เป้าหมายรวม 100 วัน 100 กิโลเมตร ว่า เหลือเวลาอีกเพียง 16 วัน จะครบ 100 วัน มีสมาชิกเข้าร่วมแล้ว 2,421,921 คน แบ่งเป็น ชาย 626,941 คน และหญิง 1,794,980 คน ใกล้เคียงเป้าหมายที่ให้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 3 ล้านคน พร้อมชวนคนไทยที่อยู่บ้าน Work From Home และผู้ที่กักตัวอยู่รพ.สนาม สมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

ผ.รพ. ร้องเรียนโดนสั่งย้ายไม่เป็นไม่ธรรม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์อีศรา

-นายสุวรรณ กัญจนะ ผอ.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร้องเรียนว่า เดิมดำรงตำแหน่งเป็นผ.รพ.ระนอง ซึ่งเป็นรพ.ประจำจังหวัด ต่อมาวันที่ 7 ต.ค. 2563 ได้รับคำสั่งให้ย้ายไป รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นรพ.ประจำอำเภอที่มีขนาดเล็กกว่า และยังไม่ครบวาระ 4 ปีที่จะต้องย้าย ประกอบกับเป็นการโยกย้ายนอกฤดูกาลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ามีมูลกระทำความผิดหรือข้อกล่าวหา จึงเป็นการย้ายที่ไม่เป็นธรรม ต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หากพบว่ามีความผิดก็พร้อมรับผิดชอบทุกประการ ด้าน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้รับการเสนอโยกย้ายจาก รองปลัด สธ. ส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆ ให้สอบถามจากรองปลัด สธ.

อันตรายจากเห็ดพิษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่า ซึ่งมีทั้งเห็ดที่รับประทานได้และไม่สามารถรับประทานได้ หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษ ไม่ควรเก็บมาปรุงอาหาร ปังจี้เสี่ยงที่พบโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ คือ ขาดประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ของเห็ดและการจำแนกชนิดของเห็ด หรือการรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทั้งนี้ เห็ดพิษไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อน หากรับประทานเห็ดภายใน 6-24 ชั่วโมง แล้วคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง เป็นตะคริวที่ท้อง ควรรีบทำให้อาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออกให้มากที่สุด และให้ดื่มน้ำอุ่นผสมผงถ่านเพื่อช่วยดูดพิษ แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมตัวอย่างเห็ดพิษ หากเกิน 24 ชั่วโมง จะทำให้เกิดภาวะไตวาย ตับวาย ทำให้เสียชีวิตได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี โทร.1367 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422